

ความที่สุด

ที่ ศธ 04114/ ๒๑๗๖



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร ๑๖๐๐๐

30 พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 1 ชุด
2. รายละเอียดข้าราชการครู(Booking)พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร จำนวน 1 ชุด

ตามที่ได้รับแจ้งจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าการดำเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยให้ครูเข้าระบบเพื่อเลือกหลักสูตรการพัฒนาตนเองตามปฏิทินกิจกรรมที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วปรากฏว่าข้าราชการครูเลือกหลักสูตรไม่ครบตามจำนวนที่หน่วยพัฒนาจะดำเนินการได้ จึงส่งข้อมูลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกนคร เขต ๑ ในฐานะประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๑ ดำเนินการสรุปรายละเอียดครูที่เข้าระบบเพื่อคัดเลือกหลักสูตรที่ต้องการพัฒนา(Booking)ทั้งเขตตรวจราชการ มีจำนวน ๘,๘๗๖ คนรวม ๖๔๖ หลักสูตร ซึ่งสามารถจัดได้ระดับเขตตรวจราชการ ๑๑ ดำเนินการได้เพียง ๖๖ หลักสูตร และไม่สามารถจัดหลักสูตรได้อีก ๑ ส่วน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เรียนเสนอมาพร้อมนี้ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการเข้าระบบเพื่อลงทะเบียนพัฒนาตามหลักสูตรที่เลือก โดยสรุปขั้นตอน ดังนี้

- 1.ผู้ที่สามารถจัดรุ่นเข้ารับการพัฒนาได้ให้ดำเนินการเข้าระบบเพื่อลงทะเบียน (Shopping) หลักสูตรตามที่ได้เลือกไว้(Booking)ในระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ - วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ รวม ๗ วันเท่านั้น
2. ในส่วนของครูที่ Booking แล้วแต่ไม่สามารถจัดรุ่นได้และครูที่ยังไม่เคยเข้า Booking สามารถเข้าระบบเพื่อเลือกลงทะเบียนหลักสูตร(Shopping) ได้เช่นกัน (โดยควรดูหลักสูตรที่สามารถจัดรุ่นได้เป็นอันดับแรกหรือหลักสูตรที่ไม่เต็มจำนวนที่ระบุ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จึงแจ้งมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาส ไชยมี)

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

โทร 042 611532 ต่อ 14

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ปฏิทินกิจกรรม

การดำเนินงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561

ที่	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
1	25 เม.ย. - 2 พ.ค. 2561	<p>ครูแสดงความต้องการพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่สนใจ (Booking) ผ่านเว็บไซต์ training.obec.go.th โดยยึดตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) และกรอกค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ค่าที่พัก <ul style="list-style-type: none"> กรณีหน่วยพัฒนาครูไม่จัดที่พัก ให้ยึดตามระเบียบของทางราชการ กรณีหน่วยพัฒนาครูจัดที่พัก ให้กรอกค่าที่พักเป็นศูนย์บาท ค่าพาหนะเดินทางให้กรอกเป็นศูนย์บาท (*สามารถระบุค่าพาหนะเดินทางได้ในเอกสาร ยืมเงินทดรองราชการ หลังจากทราบแล้วว่าต้องเดินทางไปอบรมที่ใด) ค่าเบี้ยเลี้ยง 	ผู้รับผิดชอบ ข้าราชการครู
2	ตั้งแต่ 7 พ.ค.2561	<p>สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งข้อมูลและแบบฟอร์ม ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ข้อมูลรายชื่อข้าราชการครูที่ลงทะเบียนแสดงความต้องการพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่สนใจ แบบฟอร์มกำหนดรุ่นการเข้ารับการพัฒนาของข้าราชการครู รายชื่อหลักสูตรที่ระบุจำนวนคน / รุ่น พร้อมช่องทางในการติดต่อประสานงาน 	กลุ่มบริหารงานบุคคล/ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3	7 - 18 พ.ค.2561	<ol style="list-style-type: none"> สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รวบรวมและสรุปจำนวนครูแต่ละหลักสูตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประสานกับหน่วยพัฒนาครูเพื่อร่วมกันกำหนดรุ่นวันที่อบรม สำหรับสถานที่จัดอบรมหน่วยพัฒนาครูเป็นผู้กำหนด โดยจัดเรียงรายชื่อตามลำดับเวลา (Time Stamp) ในการลงทะเบียน 	กลุ่มบริหารงานบุคคล/ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำเนาถูกต้อง




(นายสุรทิน อุ่นเมือง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ที่	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
	7 - 18 พ.ค. 2561(ต่อ)	<p>กรณี 1 : ครูลงทะเบียนครบรุ่น/เขตหรือ ใกล้เคียง (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสาน หน่วยพัฒนาครู)</p> <p>กรณี 2 : ไม่ครบหรือไม่ใกล้เคียงตามจำนวนคน/รุ่น หรือ หน่วยพัฒนาครูไม่สามารถจัดรุ่นการอบรมได้ (มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเขต 1 ของแต่ละจังหวัดประสาน หน่วยพัฒนาครู)</p> <p>กรณี 3 : กรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ของแต่ละจังหวัด ไม่สามารถจัดรุ่น การพัฒนาครูได้ครบหรือไม่ใกล้เคียงตามจำนวน คน/รุ่นหรือหน่วยพัฒนาครูไม่สามารถจัดรุ่นการ อบรมได้ (มอบหมายให้เขตตรวจราชการ : Cluster ประสานหน่วยพัฒนาครู)</p> <p>3. หน่วยพัฒนาครูขออนุมัติเปิดรุ่นการอบรมจาก สถาบันคุรุพัฒนา</p> <p>4. หน่วยพัฒนาครูแจ้งผลการขออนุมัติเปิดรุ่นจากสถาบัน คุรุพัฒนาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ สำนัก บริหารงานการศึกษาพิเศษ / เขตตรวจราชการ(Cluster) ทราบ</p>	<p>หน่วยพัฒนาครู</p> <p>หน่วยพัฒนาครู</p>
4	21 - 23 พ.ค.2561	<p>1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษา พิเศษ บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มกำหนดรุ่นการเข้ารับ การพัฒนาของข้าราชการครู และส่งให้สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านอีเมล hrdobecdata@gmail.com โดยส่งเป็นไฟล์ นามสกุล .xls หรือ .xlsx</p> <p>2. แจ้งรุ่น วันที่ สถานที่ และรายชื่อครูแต่ละรุ่นของการอบรม พัฒนาของแต่ละหลักสูตรให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบ</p>	<p>กลุ่มบริหารงานบุคคล/ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา</p>

ตำแหน่งที่ต้อง



(นายสุรทิน อุ่นเมือง)

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

ที่	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
5	28 พ.ค. – 3 มิ.ย.2561	1. ข้าราชการครูเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ training.obec.go.th เพื่อทำการตรวจสอบสถานะหรือเลือกหลักสูตรอบรม (Shopping) 1.1 ตรวจสอบสถานะการเข้ารับการอบรมพัฒนาจาก หลักสูตรที่ได้ลงทะเบียนแสดงความต้องการพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่สนใจ (Booking) ใน “หลักสูตรที่ลงทะเบียนทั้งหมด” จากหน้าระบบ 1.2 กรณีข้าราชการครูมีงบประมาณในการเลือกหลักสูตรอบรมคงเหลือหรือไม่ได้ลงทะเบียนแสดงความ ต้องการพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่สนใจ (Booking) สามารถเลือกหลักสูตรอบรมที่สอดคล้องกับ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) และต้องอยู่ใน จังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่ / จังหวัดใกล้เคียง / จังหวัดในเขตตรวจราชการ หรือในภูมิภาค ตามลำดับ 2. ทำเรื่องขออนุมัติไปราชการพร้อมส่งเอกสารการขอยืมเงิน ทรรองราชการ (ระบุค่าพาหนะเดินทาง)	ข้าราชการครู
6	4 – 8 มิ.ย.2561	1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุร่งบประมาณตาม รายละเอียดที่ข้าราชการครูได้ทำการลงทะเบียนหลักสูตร โดยจำแนกเป็นหมวดหมู่ 2. ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ (งบแลกเป้า) จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7	ตั้งแต่ 30 มิ.ย. – 16 ก.ย. 2561	หน่วยพัฒนาครูเริ่มจัดอบรม	หน่วยพัฒนาครู

อำนาจถูกต้อง



(นายสุรทิน อุ่นเมือง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ